

## THƯ CẢM ƠN

***Kính gửi: Quý Cơ quan hữu quan, Quý vị Lãnh đạo và Quý Khách hàng!***

Nhân dịp kỷ niệm 15 năm Ngày thành lập Công ty CP Đại Lý GNVT Xếp dỡ Tân Cảng (11/05/2006-11/05/2021), thay mặt Ban Lãnh Đạo và CB-CNV Công ty, tôi xin trân trọng gửi tới Quý Cơ quan hữu quan, Quý vị Lãnh đạo, Quý Khách hàng những tình cảm, lời tri ân sâu sắc và chân thành nhất đối với sự tin tưởng, hỗ trợ và hợp tác quý báu của Quý vị đối với công ty chúng tôi trong suốt 15 năm qua.

Là một thành viên của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (SNP) thuộc Quân chủng Hải quân, Bộ Quốc phòng, Công ty CP Đại Lý GNVT Xếp dỡ Tân Cảng (Tan Cang Logistics – TCL) hiện là nhà cung cấp dịch vụ khai thác Cảng, ICD, Depot và dịch vụ Logistics hàng đầu khu vực phía Nam, là đối tác tin cậy của Quý Khách hàng, Hãng tàu trong suốt 15 năm qua. Thành tựu 15 năm hình thành và phát triển đạt được từ sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, Quân chủng Hải quân, sự hỗ trợ, giúp đỡ của các Sở, Ban Ngành, Lãnh đạo chính quyền địa phương tại nơi đơn vị đóng quân và sự nỗ lực của tập thể CB-CNV qua các thời kỳ; đặc biệt đó là sự tin tưởng, đồng hành, hợp tác quý báu của tất cả Quý Khách hàng, Hãng tàu thân thiết.

Đây chính là tài sản lớn nhất mà Công ty có được trong quá trình hình thành, xây dựng và phát triển suốt 15 năm qua.

Nhằm đáp lại sự tin tưởng, hợp tác của Quý Khách hàng, Hãng tàu và tiếp nối truyền thống của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn ***“Đoàn kết, năng động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Quốc phòng-Kinh tế”***, chúng tôi cam kết sẽ không ngừng đổi mới, cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, khẳng định vị thế, uy tín, thương hiệu của Công ty trong ngành khai thác cảng, dịch vụ Logistics tại khu vực trọng điểm phía Nam và trên phạm vi cả nước, xứng đáng là công ty thành viên hàng đầu trong hệ thống của Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn.

TCL xin chân thành cảm ơn Quý Cơ quan hữu quan, Quý vị Lãnh đạo và Quý Khách hàng đã luôn tin tưởng, hợp tác với TCL trong suốt thời gian qua. TCL cũng mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự tin tưởng, ủng hộ và đồng hành của Quý Cơ quan hữu quan, Quý vị Lãnh đạo và Quý Khách hàng trong những chặng đường tiếp theo.

*Xin kính chúc Quý vị và Gia đình Sức khỏe, Hạnh phúc, Thành công và Thịnh vượng!*

Trân trọng!

Chủ tịch HĐQT



Thượng tá LÊ HOÀNG LINH